

Bài văn mẫu Nghị luận xã hội: Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, cho dù bị cảm vẫn muốn quay lại để được ướt mưa thêm một lần nữa Văn 10 tuyển chọn, hay nhất sẽ giúp các em học sinh đưa ra các lập luận, lý lẽ chính xác và ý nghĩa nhất để hoàn thành xuất sắc bài viết của mình.

Hướng dẫn phân tích đề Nghị luận xã hội: Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, cho dù bị cảm vẫn muốn quay lại để được ướt mưa thêm một lần nữa ngắn gọn

Đề bài: Suy nghĩ của anh/chị về nhận định: “Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào. Cho dù bị cảm vẫn muốn quay lại để được ướt mưa thêm một lần nữa”. (You’re the apple of my eyes).

1. PHÂN TÍCH YÊU CẦU ĐỀ BÀI

- Yêu cầu về nội dung: Trình bày suy nghĩ về câu nói "Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào. Cho dù bị cảm vẫn muốn quay lại để được ướt mưa thêm một lần nữa".
- Dạng đề: Nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lí.
- Phạm vi tư liệu, dẫn chứng: những sự việc, con người trong thực tế đời sống nói lên ý nghĩa của tháng trăng trong những năm tháng tuổi trẻ.
- Thao tác lập luận: giải thích, phân tích, bình luận...

2. XÁC ĐỊNH LUẬN ĐIỂM NGHỊ LUẬN VỀ TUỔI TRẺ GIỐNG NHƯ CƠN MƯA RÀO

- Luận điểm 1: Giải thích ý nghĩa của câu nói Tuổi trẻ giống như cơn mưa rào...
- Luận điểm 2: Phân tích, bình luận về câu nói, nhận định trên
- + Luận cứ 1: Đưa ra lí do vì sao nói tuổi trẻ như cơn mưa rào ?
- + Luận cứ 2: Giải thích vì sao “cho dù bị cảm, vẫn muốn quay lại để được ướt mưa thêm một lần nữa”?
- Luận điểm

3. Bàn bạc mở rộng vấn đề, đưa ra bài học nhận thức và hành động

Dàn ý Nghị luận xã hội: Tuổi trẻ giống như cơn mưa rào, cho dù bị cảm vẫn muốn quay lại để được ướt mưa thêm một lần nữa Văn 10 chi tiết nhất

1. MỞ BÀI

- Nêu vấn đề nghị luận: Tuổi trẻ và ý nghĩa của những thăng trầm.
- Dẫn dắt, giới thiệu câu nói: "Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào. Cho dù bị cảm vẫn muốn quay lại để được ướt mưa thêm một lần nữa"

Ví dụ: Tuổi trẻ là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc sống của mỗi con người, nó ghi lại dấu ấn của một thời sống nhiệt huyết, sống say mê với lí tưởng và cũng là dấu ấn cho những vụng dại đầu đời, những thất bại đau đớn không thể nào quên. Đó là lứa tuổi mà mỗi con người mỗi khi nhắc lại đều cảm thấy tươi đẹp nhất, đáng nhớ nhất. Một nhân vật chính trong bộ phim "You are apple of my eyes" đã nhận ra rằng: "Tuổi trẻ như một cơn mưa rào, cho dù bị cảm, vẫn muốn quay lại để được ướt thêm một lần nữa".

2. THÂN BÀI NGHỊ LUẬN TUỔI TRẺ GIỐNG NHƯ CƠN MƯA RÀO a) Luận điểm

2.1: Giải thích ý nghĩa câu nói, nhận định

- "cơn mưa rào": cơn mưa diễn ra nhanh chóng trong chốc lát với cường độ hạt mưa mạnh, dày đặc. -> Ở đây "cơn mưa rào" ý chỉ tuổi trẻ, lứa tuổi đẹp nhất của cuộc đời.
- "cảm": tuổi trẻ của mỗi người đều có thể trải qua những khó khăn, vất vả và thất bại trong cuộc đời - "ướt mưa thêm một lần nữa": mong muốn được trải nghiệm lại những điều đã trải qua của tuổi trẻ.

=> Ý nghĩa cả câu: Tuổi trẻ - lứa tuổi tuy ngắn ngủi, nhiều bông bột, nhiều vấp ngã, nhiều khó khăn cần phải được trải qua nhưng là lứa tuổi đẹp nhất, đáng nhớ nhất, đáng để kể lại trong cuộc đời của mỗi con người. Bên cạnh đó cũng là sự tiếc nuối vì một thời đã đi qua.

b) Luận điểm 2: Phân tích, bình luận ý kiến

* Vì sao tuổi trẻ như cơn mưa rào ?

- Tuổi trẻ trải qua vô cùng nhanh chóng, con người ta nếu không sống một cách có ý nghĩa thì thời gian sau này sẽ cảm thấy hối tiếc vô cùng vì lứa tuổi tươi đẹp đó.

+ Tuổi trẻ vô cùng ngắn ngủi trong cuộc đời của mỗi con người -> Cần phải ý thức được điều đó để không sống hoài sống phí trong khoảng thời gian đẹp đẽ ấy. Cuộc sống có ý nghĩa là khi con người sống nhiệt huyết, sống hết mình trong mọi thời điểm, thể hiện hết những điều mà con người có thể làm được để không cảm thấy hối tiếc vì những gì mình đã làm.

+ Tuổi trẻ là lứa tuổi ôm ấp nhiều hoài bão nhất, lứa tuổi mà người ta không mong cái gì dễ dàng, sẵn sàng cho đi mà không nhận lại. -> Tuổi trẻ có ý nghĩa là khi con người có lí tưởng, có định hướng trong cuộc đời.

- Tuổi trẻ là lứa tuổi mộng mơ, sống không phải bon chen về lợi danh, sống thoải mái nhất với chính con người và cuộc đời mình. Sự trong trẻo, mát lành của cơn mưa rào cũng giống như suy nghĩ đầy trong sáng của tuổi trẻ.

+ Dẫn chứng: Chỉ ra một số tấm gương thanh niên sống hết mình, có lí tưởng cao đẹp và đạt được thành công trong cuộc sống (có thể trong hoặc ngoài nước, thời xưa hoặc thời nay đều được).

* Vì sao “cho dù bị cảm, vẫn muốn quay lại để được ướt mưa thêm một lần nữa”? - Tuổi trẻ là lứa tuổi dễ gặp những thất bại, nhưng sau những thất bại đó, con người được trưởng thành nhiều hơn.

+ Tuổi trẻ là lứa tuổi vẫn chưa có suy nghĩ chín chắn nên những thăng trầm trong cuộc sống là điều không thể tránh khỏi. Cuộc sống luôn đặt ra những thử thách cho con người, đặc biệt là những khó khăn trong con đường đi đến thành công của tuổi trẻ nhưng đó không phải cản trở đối với lứa tuổi này, trái lại, nó lại là những điều đáng nhớ nhất trong cuộc sống.

+ Với tuổi trẻ, mỗi lần con người trải qua khó khăn, mất mát đó là những lần con người đứng dậy. (Nhân vật Kha Đăng trong bộ phim You're the apple of my eyes mong muốn được trải nghiệm điều đó một lần nữa bởi đó là những điều để lại cho nhân vật những kỷ niệm, những ký ức không thể nào quên.)

+ Dẫn chứng: Có thể nêu ra một số tấm gương tuổi trẻ của một số người trải qua nhiều khó khăn vất vả, vấp ngã, thất bại và cuối cùng đã đi đến thành công.

c) Luận điểm 3: Bàn bạc mở rộng vấn đề, bài học nhận thức và hành động - Bàn bạc mở rộng vấn đề

+ Làm thế nào để không phải hối tiếc về tuổi trẻ của mình? Tuổi trẻ là lứa tuổi đẹp nhất của mỗi người, vì thế cần phải sống hết mình, không ngại vấp ngã, khó khăn trước mắt, không ngại xông pha, vượt qua chính mình để vươn lên Không bỏ lỡ

những cơ hội quý báu mà tuổi trẻ mang lại Dám vượt qua bản thân để mạnh mẽ sống hết mình Nâng niu trân trọng những gì đã trải qua, không coi đó là rào cản mà hãy coi đó là cơ hội Xây dựng, nuôi dưỡng, vun đắp những mối quan hệ tốt đẹp với những người xung quanh, không bỏ lỡ những mối quan hệ tốt.

+ Dẫn chứng: Có thể lấy dẫn chứng những tấm gương tuổi trẻ sống hết mình cho xã hội, hoặc những trường hợp sống hoài sống phí tuổi trẻ để làm những công việc vô bổ để sau đó phải hối tiếc.

* Bài học nhận thức và hành động

+ Tuổi trẻ nhiều vụng dại là những điều đáng nhớ nhất đối với mỗi con người, nhưng mỗi lần thất bại là một lần con người lớn lên.

+ Quan trọng hơn những mất mát mà con người phải chịu là cách mà tuổi trẻ dũng cảm trải qua khó khăn của mình, thể hiện niềm tin vào sự quyết đoán trong việc thực hiện công việc.

3. KẾT BÀI

- Khái quát lại ý nghĩa của những thăng trầm trong tuổi trẻ của mỗi con người: Tuổi trẻ là thứ quý giá trên đường đi đó mà con người không nên lãng phí. Mỗi người chỉ có một lần để trải qua tuổi thanh xuân, thời gian đã qua đi sẽ không bao giờ quay trở lại, phải sống sao cho tuổi trẻ của mình trở nên tươi đẹp như chính ý nghĩa của nó.

Top 5 bài văn mẫu lớp 10 Nghị luận xã hội: Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, cho dù bị cảm vẫn muốn quay lại để được ướt mưa thêm một lần nữa hay nhất

Các bài làm văn mẫu Nghị luận xã hội: Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, cho dù bị cảm vẫn muốn quay lại để được ướt mưa thêm một lần nữa ý nghĩa, sâu sắc nhất làm tài liệu tham khảo cho các em học sinh chuẩn bị tốt cho bài kiểm tra sắp tới tại đây:

Nghị luận xã hội: Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, cho dù bị cảm vẫn muốn quay lại để được ướt mưa thêm một lần nữa Ngữ Văn lớp 10 mẫu 1

Nơi đâu sẽ bán một chiếc vé về với những tháng năm tuổi trẻ - thước phim quay chậm về một thời quá khứ tươi đẹp nhất của cuộc đời mỗi người? Khoảnh khắc ấy, ta vô ưu vô lo, một lòng sống với nhiệt huyết và đam mê. Khoảnh khắc ấy, ta bắt đầu gộp nhặt từng mảnh ghép của bản thân. Khoảnh khắc ấy, ta tận hưởng và hoài

phí, ta vấp ngã và đứng lên. Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu? Tuổi trẻ là vô giá! Và “Tuổi trẻ như một cơn mưa rào. Cho dù bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy một lần nữa”. (You’re the apple of my eyes).

Tuổi trẻ là năm tháng quý giá nhất bởi trong ba thứ: sức khỏe, thời gian và tiền bạc, chúng ta chỉ thiếu tiền thôi, còn thời gian và sức khỏe thì luôn đang đầy. Tuổi ấy có sự nhiệt huyết và cả chút bông bột, ngông cuồng, ta dám sống và dám mơ, ta không sợ hãi, không mệt mỏi trước hoài bão của bản thân. Song, những thứ đẹp đẽ đều hữu hạn, tuổi trẻ cũng thế, khắc sâu nhưng lại ngăn ngui tựa “cơn mưa rào”. Trận mưa ấy đến một cách bất ngờ, những hạt mưa nặng trĩu, màn mưa dày đặc nhưng thoáng chốc lại vội vã ngừng. Nó sẽ khiến ta “bị cảm”, cũng giống như khi còn trẻ, ta trải qua những mất mát, những thất bại, những đau đầu, nuối tiếc không nguôi về một người, một việc xưa cũ. Nhưng cơn người ta vẫn mãi khát khao được “đắm mình trong cơn mưa ấy một lần nữa”. Muốn tìm về những xúc cảm đầu đời, những năm tháng vô tư, được thử thách, trải nghiệm và sống hết mình với những điều ta e ngại, để sau này ta không phải hối tiếc. Câu nói trên đã khẳng định vẻ đẹp độc nhất của khoảng thời gian mang tên “tuổi trẻ”. Ngăn ngui, bông bột và vấp ngã là thế, nhưng đây mãi mãi là ký ức đáng nhớ, mang đến cho ta nhiều mộng mơ, tiếc nuối khi nghĩ về.

Tuổi trẻ có những thứ quý giá nhất mà có lẽ mãi đến sau này ta không bao giờ tìm thấy nữa. Tuổi trẻ, bạn hồn nhiên, vững lòng chạy theo hoài bão và ước mơ của bản thân. Tuổi trẻ, bạn can đảm không chịu bị gò bó bởi “đồng phục tư tưởng”. Bạn không muốn giam mình trong chiếc lồng sắt nào cả, bạn khao khát được khám phá, sáng tạo và cống hiến, muốn yêu và được yêu. Tuổi trẻ, chúng ta dành thời gian để cười bên cha mẹ, để tận hưởng bên bạn bè và ngỡ ngàng trước những rung động lạ kì vừa chớm nở. Vì vậy, nếu cơn mưa rào của thiên nhiên đem lại sự sống cho vạn vật thì cơn mưa rào của tuổi trẻ đem đến một sức sống mãnh liệt, dòng nước ấm nóng gội rửa, thanh lọc tâm can của lớp trẻ. Thế nhưng, tuổi trẻ cũng giống “cơn mưa rào” ở chỗ sẽ lặng lẽ trôi qua một cách vội vàng. Rất nhanh thôi, chúng ta sẽ bước đến trước những cánh cửa mang tên: Tốt Nghiệp, Làm Việc, Kết Hôn, Sinh Con, Già Đi và Chết. Cuối cùng, chúng ta mất cả đời để tưởng niệm về tuổi trẻ của chúng ta.

Bên cạnh đó, tuổi trẻ cũng là giai đoạn khó khăn bởi khi ấy ta vẫn còn bông bột, đơn giản trong suy nghĩ và hành động. Có cả sự đại dốt, sai lầm và những giọt nước mắt hối hận trong cách sống. Đó là những lần giận dữ cha mẹ, hiểu lầm bạn bè hay chuyện tình tuổi mới lớn bắt đầu và kết thúc vì những điều khó hình dung, những lí do vô cớ, ngớ ngẩn. Tuổi trẻ, ta cảm thấy bất lực trước một kì thi hay việc gì đó, ta yếu đuối khi đứng trước những “cơn đại hồng thủy”, muôn vạn ngã rẽ trên

chuyến hành trình trưởng thành và truy cầu hạnh phúc. Tuổi trẻ, ta vẫn còn nợ ai đó lời cảm ơn hay câu xin lỗi. Tháng năm cứ thế trôi nhanh, quãng đường tuổi trẻ chúng ta rồi sẽ trải qua những vui buồn lẫn lộn, những thăng trầm, vụng dại đầu đời nhưng vì bạn còn trẻ nên bạn vẫn còn thời gian để sửa đổi và hoàn thiện bản thân. Chúng ta luôn hoài niệm về tuổi trẻ bởi tuổi trẻ cho phép ta gục ngã và đứng lên, cho phép ta sai lầm để rút kinh nghiệm, sửa đổi và trưởng thành hơn.

Cuộc hành trình từ một gia sư trở thành một fashionista của cô nàng Châu Bùi là minh chứng cho việc sống hết mình với tuổi trẻ. Ngay từ khi 17 tuổi, cô gái học ban A, Bùi Thái Bảo Châu đã bắt đầu kiếm tiền từ việc mở lớp gia sư cho các em khóa dưới. Nhưng đến năm 18 tuổi, cô bất ngờ quyết định tham gia lĩnh vực thời trang với mong muốn trở thành một biểu tượng thời trang. Đến nay, Châu Bùi là một trong những fashionista trẻ được theo dõi bởi hơn 1,4 triệu người qua Instagram và cũng là đại diện Việt Nam tham gia nhiều sự kiện thời trang lớn của quốc tế. Cô từng chia sẻ: "Tuổi trẻ có hai thứ rất nhiều đó là năng lượng và thời gian. Năng lượng đó rất quan trọng và việc đặt năng lượng vào một vấn đề lại càng quan trọng. Cái mà mình muốn hướng tới là truyền cảm hứng về phong cách sống tích cực".

Trong cuốn sách "Tuổi trẻ không bao giờ quay đầu" đã nhắc đến cuộc hành trình của tiểu thuyết gia Legson Kayira. Rời khỏi gia đình khi mới gần 17 tuổi, hơn hai năm sau, ông hãnh diện bước vào ngưỡng cửa Đại học Skagit Valley với hai quyển sách bấu ôm chặt trong tay. Chưa dừng lại ở đó, sau khi tốt nghiệp đại học, ông học lên nữa và trở thành giáo sư Chính trị học của đại học Cambridge (Anh). Đồng thời, ông còn là một tác giả có uy tín trên thế giới. Tuổi trẻ của họ là đứng thì đi tiếp, sai thì làm lại.

Tôi nhớ cách đây vài năm, trong giới trẻ rộ lên trào lưu YOLO - You only live once. Đây là một thông điệp tích cực bởi bạn chỉ sống một lần đồng nghĩa với việc tuổi trẻ chỉ đến duy nhất một lần và bạn chỉ có một lần để sống thật xứng đáng với nó. Tuổi trẻ là lúc cần sôi nổi hành động để thực hiện những ước mơ, dự định quan trọng của đời người, là lúc cần phấn đấu nhiều nhất để trưởng thành, dần thân và cống hiến. Ta còn trẻ, đừng hoài phí thời gian, hãy cứ sống với ước mơ đi, đam mê đi, cuộc sống của bạn sẽ ý nghĩa hơn! Hãy sống hết mình với tuổi trẻ để sau này bạn sẽ phì cười khi nghĩ về những hành động, suy nghĩ trẻ con, ngây thơ thuở ấy. Sau này, khi nhìn vào gương, nếp nhăn đã xuất hiện, hơi thở cũng gấp rút hơn, mái tóc đã có vài sợi bạc, không còn mặc đồng phục nữa, chỉ còn những đường nét và kí ức ngày xưa vẫn còn vẫn vương bạn cũng sẽ không hối hận về tuổi trẻ của mình.

Trớ trêu thay khi có một bộ phận các bạn trẻ lại cứ ngỡ tuổi thanh xuân là mãi mãi, họ từ tốn làm những việc cần làm và vội vã tiêu xài nhiệt huyết vào những điều

không đáng. Họ tự cho mình làm những điều được gọi là “đặc quyền của tuổi trẻ” và dùng nó để minh chứng hoặc biện hộ cho những thành công hay thất bại của mình.

Trong “Vội Vàng” Xuân Diệu từng viết:

“Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn

Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại”

Tuổi trẻ luôn là thời gian sung mãn nhất của đời người. Tuổi trẻ cho phép ta vấp ngã để trưởng thành nhưng “Tôi còn trẻ” không phải là lí do cho hàng vạn lần sai lầm mà không biết sửa đổi. Tuổi trẻ chỉ đến một lần rồi lại rời đi rất nhanh, sẽ chẳng chờ đợi những ai sống hoài, sống phí thanh xuân của mình. Và tuổi trẻ cứ như một cơn mưa rào, để rồi người ta cứ muốn tắm dưới những cơn mưa ấy mãi...

(Nguồn: Bài viết của bạn Âu Dương Nhật Hạ)

Văn mẫu lớp 10 Nghị luận xã hội: Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, cho dù bị cảm vẫn muốn quay lại để được ướt mưa thêm một lần nữa mẫu 2

Nếu trong một năm chỉ có một mùa xuân, mùa mà vạn vật đều tươi nở và giàu sức sống thì trong một đời người chỉ có một tuổi trẻ, cái độ tuổi rạo rực những ước mơ và hoài bão, sâu thẳm là những kí ức tươi đẹp. Để có thể biết đủ điều về tuổi trẻ thì trong bộ phim “You’re the apple of my eye”, nhân vật chính Kha Đăng sau khi đã qua tuổi thanh xuân sôi nổi, nhiều thăng trầm, đã nhận ra rằng: “Tuổi trẻ như một cơn mưa rào, cho dù bị cảm, vẫn muốn quay lại để ướt thêm lần nữa”.

Tuổi trẻ là khi ta có đủ sức khỏe để làm bất cứ điều gì ta muốn, là khi ta mắc sai lầm nhưng vẫn có khoảng thời gian dài phía trước để khắc phục sai lầm ấy. Quan trọng là khi ta còn trẻ, ta dám nghĩ, dám làm và dám thất bại. Những ai đã đi qua tuổi trẻ chắc hẳn đều cảm thấy một chút gì đó tiếc nuối và lại thốt lên câu giá như tuổi trẻ có thể kéo dài hơn.

“Cơn mưa rào” là cơn mưa diễn ra một cách nhanh chóng, chốc lát nhưng ào ạt, xối xả. Và hình ảnh “cơn mưa rào” được so sánh với tuổi trẻ - lứa tuổi đẹp nhất trong cuộc đời và cũng trôi qua nhanh nhất. “Cảm” là cách nói ẩn dụ cho những khó khăn, mệt mỏi, thử thách mà tuổi trẻ có thể vấp phải và gục ngã. Nhưng cho dù có thất bại đi chăng nữa thì họ vẫn muốn “ướt thêm lần nữa”, muốn tiếp tục trải nghiệm lại những điều đã qua trong tuổi trẻ. Như vậy, vẻ đẹp của tuổi trẻ, lứa tuổi tuy ngắn ngủi, có nhiều bông bột, nhiều vấp ngã, nhiều khó khăn cần trải qua nhưng lại là lứa tuổi đáng nhớ nhất trong cuộc đời. Vì vậy, ai cũng mong muốn

được trở lại và tiếc nuối vì một thời đã qua. Quả đúng như nhà triết học người Hi Lạp đã từng nói: “Không ai tắm hai lần trên một dòng sông”.

Tuổi trẻ trôi qua vô cùng nhanh chóng, nếu không sống một cách có ý nghĩa thì con người sẽ cảm thấy hối tiếc sự tươi đẹp đó. Cuộc sống có ý nghĩa là khi con người sống nhiệt huyết, sống hết mình trong mọi thời điểm, thể hiện hết những điều mà con người có thể làm được để không cảm thấy hối tiếc vì những gì mình đã làm trong cuộc đời mà cụ thể là tuổi trẻ của mình.

Tuổi trẻ giống như buổi sáng của một ngày, nó trong sạch, tinh khiết, luôn tràn ngập tương tượng xa vời và hài hòa. Đó là lứa tuổi hồn nhiên, lạc quan, trong sáng nên họ không phải bon chen đủ điều với những ham muốn tầm thường về danh lợi, sống thoải mái nhất với con người và cuộc đời mình. So sánh tuổi trẻ với “con mưa rào” cũng có hàm ý nói đến suy nghĩ đầy trong sáng của họ. Và chắc hẳn ai cũng biết tuổi trẻ là tuổi ôm ấp nhiều hoài bão nhất trong cuộc đời của mỗi người và luôn ở tư thế sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, thử thách để thực hiện ước mơ, hoài bão của mình.

Gabby khi 11 tuổi run run đôi tay khi nhận được một phần quà là một chiếc máy ảnh từ cha và cô vẫn nhớ rất rõ những cú bấm máy đầu tiên của mình. Từ khi nhận ra niềm đam mê chụp ảnh thiên nhiên, Gabby đã miệt mài tập luyện. Tuy chỉ chụp bằng bản năng và đam mê, có những lần cô trượt chân khi chụp ở những hẻm núi nguy hiểm nhưng bù lại những bức ảnh của Gabby luôn được giới chuyên môn đánh giá cao và đạt được một số giải thưởng danh giá như: Best Nature Photography (nhiếp ảnh gia xuất sắc nhất), Youth Category,...

Và Gabby hiện đã đặt chân đến gần 20 quốc gia, đi nhiều, trải nghiệm cũng nhiều, Gabby nhận ra nét đẹp cuộc sống không ở đâu xa khi cô chia sẻ: “Hãy tin tôi, chỉ với không gian bao quanh nhà ở Bắc Carolina, tôi nhận ra chúng có quá nhiều điều thú vị và tôi tin chắc rằng cuộc sống của các bạn cũng sẽ như vậy. Những qui tắc thường chỉ là nền tảng, chính sự sáng tạo mới thổi cá tính, hồn vào tấm ảnh của bạn”.

Ở tuổi trẻ, thất bại là điều dễ hiểu, nhưng sau thất bại đó con người trưởng thành hơn rất nhiều. Những thăng trầm trong cuộc sống là điều không thể thiếu đối với tuổi trẻ bởi tuổi trẻ chưa có những suy nghĩ chín chắn nên rất dễ mắc phải những sai lầm hoặc thất bại trong cuộc sống.

Đối với tuổi trẻ, mỗi lần trải qua những khó khăn, vất vả đó là những lần đứng dậy để đi đến thành công. Cuộc sống luôn đặt ra những thử thách cho con người, đặc biệt là những khó khăn trên con đường đi đến thành công của tuổi trẻ nhưng điều đó không phải là điều cản trở đối với họ, trái lại nó lại là những điều đáng nhớ

trong cuộc sống nhất. “Tư thái của một người trẻ khi nỗ lực hướng về một mục tiêu nào đó, là tư thế mạnh mẽ nhất, tươi đẹp nhất. Trên thế giới không tìm được điều gì đẹp đẽ hơn đấu tranh giành gian khổ của tuổi trẻ” (Khuyết danh).

Lý Giám Tiền - quán quân Project Runway là thí sinh nhỏ tuổi nhất lọt vào chung kết, chưa từng trải qua một lớp học nào về thời trang và tất cả thành công đến từ sự say mê, mày mò, tự tìm hiểu, đặc biệt anh đã từng trải qua nhiều công việc khác nhau như: phụ hồ, bán hàng rong,... nhưng với niềm đam mê thời trang, Lý Giám Tiền đã vươn lên mạnh mẽ và ghi tên mình vào làng thời trang Việt Nam và vươn ra thế giới.

Mặc dù phải đối mặt với những khó khăn, sai lầm, thất bại trong cuộc sống nhưng tuổi trẻ vẫn mong muốn trải nghiệm điều đó một lần nữa để sống lại những kí ức không thể nào quên, để thấy những khó khăn, thất bại là bài học kinh nghiệm quý báu trong cuộc đời. Như Will Durant đã từng nói: “Khi tôi còn trẻ, tôi coi trọng tự do, và khi tôi về già, tôi coi trọng trật tự. Tôi đã khám phá ra một điều lớn lao rằng tự do là sản phẩm của trật tự”, ông đã khám phá ra một điều mới mẻ “tự do là sản phẩm của trật tự” sau quá trình đúc kết kinh nghiệm quý báu của thời trẻ của mình.

Dám vượt qua khó khăn để mạnh mẽ sống hết mình là cách giới trẻ không hối tiếc về tuổi thanh xuân của mình. Cần nâng niu, trân trọng những gì đã trải qua, không coi đó là rào cản, trái lại coi đó là động lực, là bài học kinh nghiệm để vững bước trên con đường dài tương lai. Hiện nay, bên cạnh những người trẻ đang sống hết mình vì lí tưởng, khát khao chinh phục những gian truân trong cuộc đời mà ta ngợi ca thì vẫn còn đó một bộ phận lớp trẻ vẫn đang sống hoài, sống phí, thiếu trách nhiệm với tương lai, sống vô bổ và ích kỉ, vô trách nhiệm với gia đình, xã hội và bản thân thì thật đáng lên án và phê phán mặc dù là về trẻ hay về già.

Một lần nữa, câu nói của nhân vật Kha Đăng trong bộ phim đã giúp những bạn trẻ có nhận thức đúng đắn về tuổi trẻ. Tuổi trẻ là lứa tuổi đẹp nhất trong cuộc đời và cũng trôi qua nhanh chóng như “con mưa rào”, do đó cần phải sống hết mình với tuổi trẻ, không ngại vấp phải những khó khăn trước mắt mà phải chủ động đối mặt, vượt qua những khó khăn, thách thức để cho tuổi trẻ của mình đẹp như chính ý nghĩa của nó.

Giá trị đích thực của tuổi trẻ còn ở những mối quan hệ tốt đẹp. Để có được những mối quan hệ tốt đẹp đó, con người cần phải có ý thức xây dựng bản thân với những người xung quanh, không bỏ lỡ những mối quan hệ tốt. Muốn có quan hệ tốt thì tuổi trẻ trước hết phải là một người tốt trong những mối quan hệ đó. Bản thân là một người trẻ và tôi cũng có những ước mơ và đối với tôi thất bại chỉ là chuyện thường bởi nếu tuổi trẻ không phát ra ánh sáng rực rỡ, mọi thứ sẽ mất đi sức hút.

Điều đáng nói hơn là tôi xem thất bại là động lực để tôi phấn đấu và đạt được điều mình muốn, tôi luôn đặt ra những lý tưởng sống cho mình, giống như Leptonxtoi đã nói: “Lý tưởng là ngọn đèn chỉ đường. Không có lý tưởng thì không có phương hướng kiên định, mà không có phương hướng kiên định thì không có cuộc sống” để ngày một hoàn thiện hơn mảnh ghép của cuộc đời mình.

Tuổi trẻ là niềm hân hoan của cuộc đời, là quãng đời sôi sục nhất, nhiệt huyết nhất. Khi bạn trẻ trung, mạnh mẽ và khỏe mạnh thì cả cuộc đời bạn trải rộng phía trước. Bởi tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại nên tuổi thanh xuân nếu đã đi qua thì không bao giờ quay lại được. Mỗi người chỉ có một khoảng thời gian ngắn ngủi của tuổi trẻ, hãy sống hết mình, bạn sẽ không phải hối hận về sau.

Nghị luận xã hội: Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, cho dù bị cảm vẫn muốn quay lại để được ướt mưa thêm một lần nữa Văn 10 hay nhất mẫu 3

“Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho trước đây bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa”. Tuổi thanh xuân là thứ mà ai cũng mong muốn được lưu trữ, ai cũng muốn được nghĩ tới. Vậy phải sống thế nào để có được một tuổi thanh xuân không hoài phí, không luyến tiếc.

Tuổi thanh xuân là tuổi trẻ, là sức trẻ một thời gian tươi đẹp như mùa xuân của cuộc đời. Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào, vừa nhanh, vừa mạnh mẽ, sục sôi như sức sống tuổi trẻ. Dù cho bản thân bị cảm lạnh vì đắm mình trong cơn mưa rào ấy thì chúng ta vẫn vui vẻ, tràn đầy nhiệt huyết, cứ chạy đua nó để níu giữ và khi trôi qua rồi thì tiếc nuối. Tuổi trẻ chính là khoảng thời gian tuyệt vời nhất, đáng quý nhất đối với mỗi người, ai ai cũng ao ước được một lần quay trở lại thời gian đó dù cho đã có những sai lầm, đã có những vấp ngã. Vì vậy, hãy trân trọng và sống xứng đáng với tuổi trẻ.

Tuổi thanh xuân chính là khoảng thời gian chúng ta bắt đầu bước vào đời, không còn là những cô bé, cậu nhóc sống trong sự bao bọc của gia đình, thầy cô, người thân, nhưng đây cũng không phải lứa tuổi quá lớn. Có những thứ rất đặc biệt mà mọi lứa tuổi khác không có được đó chính là sự trưởng thành, sự hoàn thiện của thời niên thiếu, một sức khỏe, sự nhiệt huyết, thời gian... Cơ hội mở ra rất nhiều cho các bạn trẻ, hãy khao khát và trải nghiệm. Sống thật với bản thân, dám sống vì đam mê, dám nghĩ dám làm, vì chỉ có một tuổi thanh xuân mà thôi.

Ở bất kỳ lúc nào, thời điểm nào, chúng ta đều tự hào về thế hệ trẻ, vì đây chính là lực lượng nòng cốt, là chủ nhân tương lai, là những người lái thuyền góp phần xây dựng đất nước, dân tộc ngày một lớn mạnh. Tuổi trẻ thích khám phá vì thế luôn ra

sức tìm kiếm một hướng đi mới, xây dựng ra những thứ tưởng chừng như không thể, là viễn tưởng trở thành hiện thực, thành những thành tựu cho nhân loại. Tuổi trẻ bây giờ có đủ mọi khả năng, điều kiện để có thể phát huy hết nội lực của chính mình, tự do hành động, tự do suy nghĩ. Sự dân chủ mang lại cho mọi người đều có quyền thực hiện ý tưởng và lý tưởng, được tôn trọng về khả năng, tư duy, sáng tạo. Vì vậy, tuổi trẻ đang gánh trên mình một trọng trách vô cùng lớn - đó chính là tương lai, con đường đến tương lai.

Nhớ lại thời gian trước đây, khi đất nước rơi vào các cuộc ngoại xâm của bọn tàu, của Pháp, Mỹ thì thế hệ trẻ đã không sợ hi sinh sẵn sàng đánh đổi tuổi thanh xuân để gìn giữ hòa bình cho đất nước. Những tấm gương đã anh dũng hi sinh như Đặng Thùy Trâm, như Nguyễn Văn Thạc,... họ là những người trẻ đời đời được chúng ta tự hào, ghi nhớ. Và bây giờ, cũng có rất nhiều tấm gương tuổi trẻ mà chúng ta cần học hỏi, họ vượt qua những nghịch cảnh của bản thân để theo đuổi ước mơ, chúng ta cần học hỏi theo họ để giúp đất nước ta hội nhập và phát triển.

Nhưng một thực tế đáng buồn hiện nay, đó là có rất nhiều các bạn trẻ không biết trân trọng tuổi thanh xuân của mình, họ sống không lý tưởng, chỉ biết dựa dẫm ý lại điều kiện của bạn thân, vào bố mẹ. Nhiều người lại sống thờ ơ, vô cảm hoặc có người lại sống vội vàng, gấp gáp, buông thả. Nhiều bạn trẻ từ đó mà lâm vào những lối sống tiêu cực, những tệ nạn xã hội, những thế giới ảo,...

Khi bạn đang ở một lứa tuổi đẹp nhất, sống trong thời đại hòa bình và phát triển thì hãy nâng cao nền văn hóa, kinh tế của đất nước. Chúng ta muốn đuổi kịp những cường quốc thì cần phải chung sức, chung lòng vì chúng ta là tuổi trẻ là lực lượng chủ yếu. Khi còn là một học sinh, hãy rèn luyện bản thân thật tốt, rèn đức, rèn tài, chăm chỉ học tập thu nhận những kiến thức, những kỹ năng sống cần thiết. Và phải xác định cho bản thân một lý tưởng sống thật đúng đắn. Đừng để đến khi tuổi trẻ qua đi, bạn phải day dứt, luyện tiếc vì đã không trân trọng, nâng niu. Tuổi trẻ giống như mùa xuân, hãy để mùa xuân mãi đẹp bởi màu sắc và sức sống.

Bạn biết không, tuổi trẻ chính là thứ đáng quý của một đời. Đừng mãi sống vì tồn tại, hãy sống vì đam mê, vì hoài bão, vì sự nhiệt huyết. Hãy sống những tháng năm rực rỡ, và tươi đẹp nhất. Tuổi thanh xuân chỉ có một, đừng sống lãng phí nó.

Bài văn mẫu lớp 10 Nghị luận xã hội: Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, cho dù bị cảm vẫn muốn quay lại để được ướt mưa thêm một lần nữa mẫu 4

Tuổi trẻ là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời mỗi con người, nó ghi lại dấu ấn của một thời sống nhiệt huyết, sống say mê với lý tưởng và cũng là dấu ấn cho những vụng dại đầu đời, những thất bại đau đớn không thể nào quên. “Tuổi trẻ

giống như một cơn mưa rào, cho dù bị cảm, vẫn muốn quay lại để được ướt mưa thêm một lần nữa.” (Trích “You are apple of my eyes”).

“Cơn mưa rào” là cơn mưa diễn ra một cách nhanh chóng, chốc lát nhưng cường độ mạnh. Hình ảnh này được so sánh với tuổi trẻ, lứa tuổi đẹp nhất của cuộc đời. “Cảm” - ý nói thể hiện tuổi trẻ có thể trải qua những khó khăn, vất vả, những thất bại nhưng ta không ngại “ướt thêm một lần nữa”, luôn mong muốn được trải nghiệm lại những điều đã trải qua. Như vậy, câu nói đã khẳng định vẻ đẹp của tuổi trẻ, lứa tuổi tuy ngắn ngủi, nhiều bông bột, nhiều vấp ngã, khó khăn phải trải qua nhưng là lứa tuổi đáng nhớ nhất, đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa của những thăng trầm của tuổi thanh xuân. Tuổi trẻ là lứa tuổi con người không mong cái gì dễ dàng, sẵn sàng cho đi mà không nhận lại. Tuổi trẻ có ý nghĩa là khi con người có lí tưởng, có định hướng trong cuộc đời.

Chắc hẳn kinh ngư Ánh Viên của sau này sẽ nở nụ cười rạng rỡ khi nhớ về một thời tuổi trẻ đã nỗ lực và cống hiến hết mình vì đam mê, ước mơ và hoài bão. Chắc hẳn Huyền Chíp của sau này sẽ chẳng bao giờ hối hận về tuổi trẻ đã dám “xách ba lô lên và đi” vòng quanh thế giới, những bước chân đã khởi đầu cho trào lưu mới trong giới trẻ Việt: Khát khao vươn ra thế giới, đi và trải nghiệm. Tuổi trẻ nhiều vụng dại, và mỗi lần thất bại là một lần lớn lên. Chính bởi bài học ấy đáng giá và ý nghĩa vô cùng mà chẳng ai trong chúng ta chịu buông lời từ chối nếu như có cơ hội được “ướt thêm một lần nữa” trong cơn mưa rào thanh xuân.

Quan trọng hơn những vất vả là cách tuổi trẻ dũng cảm trải qua khó khăn, thể hiện niềm tin và sự quyết đoán trong cuộc đời của chính mình. Cơn mưa rào thanh xuân ngắn ngủi, có những vui tươi, có những buồn đau, nhưng trên tất cả chúng ta nhận thức được mình phải luôn hướng về phía trước, không ngừng cố gắng, chẳng ngại dấn thân, để cầu vồng xuất hiện sau cơn mưa thanh xuân là cầu vồng rực rỡ và hoàn thiện nhất.

Văn mẫu Nghị luận xã hội: Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, cho dù bị cảm vẫn muốn quay lại để được ướt mưa thêm một lần nữa Văn 10 mẫu 5

Trong đời người, “không ai tắm hai lần trên một dòng sông”. Tuổi thanh xuân, tuổi trẻ, đó là khoảnh khắc, là ký ức tươi đẹp, rạo rực của một đời người nhắc nhở về sau. Chính vì lẽ đó, bạn phải biết rằng: Bạn là ai để không phải sống hoài sống phí? Cũng như một kiến trúc sư cần biết rõ diện tích, tính chất của một địa hình thì công trình xây dựng mới phù hợp. Bạn chính là vị kiến trúc sư thiết kế bản vẽ và thi công chính cuộc đời mình.

Tuổi trẻ là thời gian sung sức nhất, năng động nhất, bởi trong giai đoạn này, những người trẻ luôn sống trong bầu nhiệt huyết cháy bỏng, được sống đúng với bản chất của mình, muốn làm những gì mình thích và luôn cảm thấy hạnh phúc vì điều đó. Tuổi trẻ ta hay đuổi theo bao hi vọng, bao ước mơ, hoài bão cho tương lai phía trước. Đó là lúc bản thân mỗi người không muốn đóng khung trong chiếc hộp có sẵn mà ngược lại, đó là sự cống hiến hết mình, là năng động, sáng tạo.

Những năm tháng ấy, người trẻ muốn dành thời gian, tạo lập mối quan hệ, là tình cảm gia đình, bạn bè hay những rung động chớm nở của tình yêu. Nếu cơn mưa rào thiên nhiên đem lại cho sự sống vạn vật thì cơn mưa rào của tuổi trẻ như đem đến một sức sống mới, thanh lọc tâm hồn tươi trẻ. Để rồi mỗi ngày qua đi, người trẻ luôn muốn trải nghiệm mình bằng việc dũng cảm đương đầu với bao khó khăn thử thách.

Trong cuộc sống hôm nay, có nhiều bạn trẻ chìm đắm trong thế giới ảo, với những trò chơi vô bổ mà không biết rằng mình cần làm gì để những năm tháng tuổi trẻ thực sự có ý nghĩa. Họ như những người thừa trong xã hội vì lối sống vô trách nhiệm của bản thân. Không chỉ vậy, có những người còn sống ích kỷ, đề cao cái tôi để rồi không có lấy một tình bạn đẹp. Đó thậm chí còn là những con người chỉ biết nhận mà không biết cho đi, sống khép kín, không mở lòng mình.

Bạn và tôi, những người đang sống trong khoảng thời gian tươi đẹp của cuộc đời, hãy biết nói lời cảm ơn, xin lỗi, hãy dũng cảm bước đi trên con đường mình đã chọn. Cuối cùng, hãy cùng tôi tạo nên những ký ức đẹp để những năm tháng tươi đẹp ấy qua đi, chúng ta có thể nở nụ cười và tự hào về những kỷ niệm mình đã từng có.